

## สถานการณ์เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรเริ่มคลี่คลาย



สถานการณ์เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายมากขึ้นจากการแถลงตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนลดลงเหลือ 8.7% ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อเลขตัวเดียวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน ลดลงจากอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมที่ 10.1% โดยมีปัจจัยสำคัญคือค่าพลังงานที่ลดลง ในขณะที่อัตราราคาอาหารเฟ้อที่ 19.1% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก

บริษัทที่ปรึกษา Kantar ให้ความเห็นว่าอัตราราคาอาหารเฟ้อที่ยังคงสูงถึง 19.1% อาจไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรมากนัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคได้ปรับตัวต่อค่าครองชีพและราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นโดยการเลือกซื้อสินค้าอย่างประหยัด มีการเลือกซื้อโดยเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าต่างๆ และการซื้อสินค้า own-brand ที่มีราคาต่ำกว่า นอกจากนี้ผู้ค้ายังได้ปรับตัวในเรื่องเทคนิคการขายสินค้าราคาลดลงเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก Kantar เห็นว่าอัตราราคาอาหารเฟ้อส่งผลให้บิลค่าใช้จ่ายในแต่ละครัวเรือนสูงมากขึ้นจากปีที่แล้วเฉลี่ย 833 ปอนด์ต่อครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การที่อัตราราคาอาหารเฟ้อและค่าพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ Bank of England อาจประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นจาก 4.5% เพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากการขึ้นค่าสินค้าและบริการเนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น โดยการขึ้นค่าแรงนั้นมีสาเหตุจากค่าอาหารและพลังงานที่สูงขึ้น (wage-spiral) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ Bank of England มีความกังวลมากที่สุด

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street, Mayfair,  
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

นอกจากนี้ จากช่วงการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ (Coronation) ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีการเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Coronation เพื่อมีส่วนร่วมในเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า Coronation มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากถึง 1,500 ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากถึง 2 ล้านคน และคาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในบรรยากาศที่ซบเซาในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา: BBC News/ The Retail Bulletin

### ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต.

หลังจากที่สหราชอาณาจักรเผชิญปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนนับว่าเป็นเดือนแรกที่ลดลงอยู่ในระดับตัวเลข 1 หลัก ในขณะที่ผู้ค้าเริ่มลดราคาอาหารหลักเช่นนมสดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าร้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการฉลองการขึ้นครองราชย์ (Coronation) และอากาศที่ดีขึ้น อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของเดือนพฤษภาคมดีขึ้นจากเดิมได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าเพื่อให้เหมาะกับการปรับตัวต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร

---

สรุปโดย สศต. ลอนดอน